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Fundinn sátu: Eyrún María Rúnarsdóttir, Kristín Ólafsdóttir, Ingunn Högnadóttir, Svana 

Kristinsdóttir, Rebekka Gylfadóttir  og Hólmfríður Þ. Óskarsdóttir. 

 Hávaðamengun: 

o Ómmæling kom vel út í leikskólanum. Það virðast því ekki vera forsendur fyrir 

því að draga frekar úr hávaðamengun inni á leikskólanum?? 

o Dúkar hafa verið settir á borð í matsalnum sem draga úr hávaðamengun 

o Gólfmottur eru komnar undir holukubba á eldri gangi 

 Ný girðing: 

o Verið er að vinna í því að fá nýja og betri girðingu en ekki ljóst hvort eða 

hvenær það verður - það er undir stjórnendum í Kópavogsbæ komið 

o Það hefur komið of oft fyrir að börn á leikskólanum klifri yfir girðinguna sem 

nú er við leikskólann 

o Mikilvægt er að minna foreldra á að sýna fordæmi og klifra EKKI sjálfir yfir 

girðinguna og lyfta börnunum ekki yfir girðinguna 

 Bílastæðamál: 

o Kennarar í Lindarskóla hafa verið beðnir um að leggja hinu megin við 

Lindarskóla og gera því pláss fyrir foreldra sem eru að koma með börnin sín á 

leikskólann. Ítrekun verður send fljótlega aftur.  

o Skólarútan hefur stundum stoppað umferð á morgnana en það þarf að biðja 

bílstjóra rútunnar að leggja annarsstaðar á meðan hann bíður eftir 

skólakrökkunum   

 Annað 

o Mála þarf tréverk á leiksvæðinu 

 

 

 


